



ประกาศสำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง

ตามที่สำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง ได้รับบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของกรมศิลปากร มาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง นั้น

บัดนี้ สำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง ได้แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของกรมศิลปากรลำดับที่ ๑๒๗ ถึงลำดับที่ ๑๓๓ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมืองเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ คัดเลือกในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๑	๖๑๑๓๐๔๐๐๐๒๓๙	นางสาวสุมาลี วิมลमुख
๐๒	๖๑๑๓๐๔๐๐๐๑๑๕	นางสาวชลีรัตน์ ตี๋แก้ว
๐๓	๖๑๑๓๐๔๐๐๐๑๖๒	นางสาวกวิณฑิพย์ ฉำบุษ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารคลังสินค้าที่ ๑ ชั้น ๓ สำนักงานศิลปากรทำอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดี แขวงสนามบินเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ๓.๑ ให้ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้าสอบที่ต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

๓.๓ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการจากหลักฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์ <http://dmk.customs.go.th/> หัวข้อ “ข่าว/ประกาศ” และทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรที่ <https://www.customs.go.th/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง